

CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)



Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Ảnh: HIẾN TRÂM

Chính sách xã hội thực hiện đạt 8.888 tỷ đồng; gia hạn nộp thuế VAT, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và tiền thuê đất 7.400 tỷ đồng; miễn giảm thuế VAT, thuế môi trường đối với nhiên liệu bay, xăng khoảng 32.400 tỷ đồng; thực hiện cho vay tín dụng chính sách được hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP 57.370 tỷ đồng. Đối với tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, ước giải ngân đến ngày 30/6/2022 đạt 27,86% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó có 39/51 bộ, cơ quan trung ương và 6/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 20% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm; 25 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 10% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm, đặc biệt có 4 cơ quan trung ương

đến nay vẫn chưa giải ngân kế hoạch vốn. Tại hội nghị, các đại biểu nghe lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải báo cáo việc triển khai các dự án giao thông quan trọng quốc gia, những khó khăn, vướng mắc và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong duy trì và phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Thủ tướng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, đồng thời thống nhất tình thần chỉ đạo chung 6 tháng cuối năm 2022 đó là tuyệt đối không được chủ quan, luôn luôn chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong

chỉ đạo, điều hành, biến nguy thành cơ, tận dụng tốt các cơ hội để phục hồi nhanh và phát triển bền vững; triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, nghị quyết đại hội đảng các cấp; tập trung quyết liệt hơn nữa, đồng bộ hơn nữa 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp đã được xác định tại Đại hội XIII của Đảng. Thủ tướng nhấn mạnh 15 nhóm nhiệm vụ các bộ, ngành, địa phương cần triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022, đó là ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, trong đó giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì nghiên cứu xây dựng đề án ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các

cân đối lớn; tập trung thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt, an toàn, thận trọng, tập trung tín dụng cho sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên bảo đảm tiếp cận tín dụng thuận lợi; thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý bảo đảm hiệu quả, Bộ Tài chính chủ động đề xuất cắt giảm phù hợp các loại thuế, phí, lệ phí đồng thời kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền phương án điều chỉnh các loại thuế, phí, lệ phí đối với xăng dầu; chú trọng rà soát, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công, siết chặt kỷ luật kỷ cương trong sử dụng vốn đầu tư công; quản lý chặt chẽ giá cả, thị trường, phòng, chống đầu cơ, buôn lậu; bảo đảm vững chắc nguồn cung năng lượng, sử dụng tiết kiệm năng lượng, chuẩn bị sẵn sàng phương án và kịch bản cho tình huống xấu nhất; tập trung rà soát, hoàn

thiện thể chế pháp luật, cải cách hành chính; triển khai quyết liệt, hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, các nghị quyết về phát triển vùng và một số dự án giao thông trọng điểm; khẩn trương phân bổ, giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn 2021 - 2025; nghiên cứu, ban hành các quy định, cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp và các quy định có liên quan; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số; tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại cổ phần hóa, thoái vốn nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước; tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường, đẩy nhanh tiến độ rà soát, hoàn thiện và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác tiếp công dân, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; củng cố quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; tăng cường công tác xây dựng Đảng trong hệ thống hành chính nhà nước; tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo định hướng tốt trong nhân dân. Thủ tướng yêu cầu chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân; tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022) bảo đảm ý nghĩa, trang trọng, thiết thực, hiệu quả.

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI...

(Tiếp theo trang 1)

kỹ thuật mũi nhọn được triển khai tại các cơ sở y tế, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị bệnh. Công tác phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm và các bệnh

lây nhiễm phổ biến được triển khai thực hiện hiệu quả. Tại buổi giám sát, lãnh đạo Sở Y tế đã giải trình một số nội dung về kết quả nổi bật, hạn chế, vướng mắc trong thực

hiện nhiệm vụ thời gian qua đồng thời đề nghị tình quan tâm đầu tư cho hệ thống y tế; bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các chương trình, dự án phát triển ngành y tế; tăng cường các chính sách cho công tác thu hút, tuyển dụng, đãi ngộ cán bộ y tế. Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã

hội, HĐND tỉnh đề nghị Sở Y tế thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, công tác y tế dự phòng, không để dịch bệnh liên xảy ra; phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm trong thanh toán chi phí bảo hiểm y tế; làm tốt công tác đấu thầu thuốc, vật

tư y tế và quản lý các cơ sở y tế tư nhân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính lĩnh vực y tế. Tham mưu cho tỉnh có cơ chế đặc thù thu hút, tuyển dụng cán bộ y tế. Lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh cũng tiếp thu, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của ngành chuyển tới HĐND tỉnh tại kỳ họp tới.

Nguy cơ mất an toàn giao thông từ xe tự chế

Sau những chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước, các đợt ra quân của lực lượng chức năng, việc xe tự chế chở hàng công kênh, gây mất an toàn giao thông vẫn ngang nhiên di chuyển trên đường cho thấy vấn đề gốc rễ chưa được giải quyết dứt điểm.



Xe xích lô chở vật liệu xây dựng công kênh - mối nguy tai nạn giao thông.

"Hung thần" trên đường phố

Thời gian qua, trên địa bàn cả nước xảy ra những vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe ba gác, xe tự chế chở hàng công kênh khiến nhiều người dân lo lắng. Điển hình như vụ việc tại Hà Nội đầu tháng 5/2022, một chiếc xe ba bánh tự chế chở đầy những cây sắt dài di chuyển trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) va chạm với xe buýt khiến nhiều thanh sắt đâm thấu kính chắn và một phần đầu của xe buýt, rất may mắn là không có thiệt hại về người. Tại Thái Bình, không khó để bắt gặp hình ảnh những chiếc xe gắn máy cũ nát, xe tự chế di chuyển công khai trên các tuyến đường. Đây thực sự trở

thành nỗi ám ảnh với người và phương tiện lưu thông trên đường bởi đã có rất nhiều sự cố liên quan đến những chiếc xe tự chế này. Tại các khu vực có nhiều công trình xây dựng thường xuyên xuất hiện các loại xe này chở sắt, thép, tôn, bàn ghế công kênh, chẳng buộc cầu thả khiến tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Anh Lê Văn Chúc, phường Tiến Phong, thành phố Thái Bình cho biết, nhiều xe máy cũ nát tự chế thêm bộ phận kéo theo để chở sắt, thép xây dựng và đặc biệt đi rất ẩu tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, trở thành nỗi ám ảnh với người đi đường. Bản thân anh Chúc cũng đã từng bị một xe tự chế chở hàng công kênh tông phải nhưng lái xe trình bày vì hoàn

cảnh mù sinh, chây y nên anh đành ngậm ngùi cho qua. Giờ đây, mỗi khi gặp những chiếc xe này anh thường phải tránh thật xa để khỏi "tai bay vạ gió". Thực tế cho thấy, ở hầu hết các địa phương, tình trạng xe ba, bốn bánh tự chế chở hàng công kênh gây mất an toàn giao thông diễn ra khá phổ biến. Đã nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến loại phương tiện này nhưng để giải quyết dứt điểm lại là câu chuyện khó. **Cán giải pháp thực tế, khả thi hơn** Vốn ít, tiết kiệm tiền bảo dưỡng, giảm giá thành vận chuyển hay dễ dàng đi lại trong ngõ nhỏ, đó là những lý do khiến xe tự chế vẫn được sử

dụng khá phổ biến. Theo số liệu của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, trong năm 2021, xe toàn tỉnh đã xử lý 87 trường hợp vi phạm về xe tự chế, tổng số tiền phạt trên 110 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, công an các địa phương đã tăng cường công tác tuần tra, qua đó phát hiện, xử lý hàng chục trường hợp, riêng lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Tiên Hải đã tịch thu, tiêu hủy 3 phương tiện tự chế. Tuy nhiên, những cơn số này chưa phản ánh hết thực tế vi phạm. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, hầu hết người điều khiển phương tiện không có giấy tờ hợp lệ, chở hàng công kênh và đều lấy lý do mưu sinh, làm thuê cho chủ hàng; thậm chí nhiều người tỏ ra bất

cản, chống đối lực lượng chức năng. Nhiều người đã từng bị phạt tiền, bị tịch thu phương tiện nhưng ngay sau đó lại tiếp tục chế xe mới, tiếp tục chở hàng công kênh. Thực tế, sau khi xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến xe ba, bốn bánh tự chế, các cơ quan quản lý nhà nước đã có chỉ đạo, lực lượng chức năng mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng rút đi tình trạng đầu lại vào đây, xe tự chế vẫn lưu thông công khai trên đường. Trao đổi với phóng viên, ông Lê Phương Huy, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết: Sau các đợt ra quân xử lý, số lượng xe tự chế tuy đã giảm nhưng nhiều xe vẫn hoạt động. Để xử lý dứt điểm tình trạng trên, thời gian tới Ban An toàn giao thông tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo ban an toàn giao thông các huyện, thành phố phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của người dân, chủ phương tiện để từ đó tự giác chấp hành việc tháo dỡ và cam kết không sử dụng, lưu hành loại phương tiện này. Đối với những trường hợp có tình vi phạm, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết tịch thu phương tiện, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, cùng với việc xử lý nghiêm, cần có cơ chế hỗ trợ người dân chuyển đổi phương tiện từ xe ba, bốn bánh tự chế sang các phương tiện văn minh, an toàn, hợp quy chuẩn; đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người thấy rõ mối nguy tai nạn giao thông do xe ba, bốn bánh tự chế gây ra, từ đó từ bỏ việc sử dụng. Như vậy mới mong có thể giải quyết tận gốc vấn đề.

NGUYỄN THỜI

Tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm

Sáng ngày 4/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Vũ Thư phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế), Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong đời sống và sản xuất nông nghiệp cho đội ngũ cán bộ phụ nữ cơ sở. Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn cách nhận biết các mối nguy, nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm; dùng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, phương pháp bảo quản thực phẩm an toàn; kỹ năng lựa chọn một số loại thực phẩm thông thường bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra, các đại biểu được tuyên truyền, phổ biến điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm ở các khâu: sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ nông sản; mối nguy an toàn thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp. Thông qua tập huấn giúp đội ngũ cán bộ phụ nữ cơ sở nắm chắc kiến thức, nâng cao nhận thức từ đó gương mẫu thực hiện, đồng thời tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân tuân thủ các điều kiện bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong đời sống và sản xuất, góp phần bảo đảm sức khỏe của gia đình và cộng đồng.

QUỲNH LƯU

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN HƯNG HÀ Trao nhà "Mái ấm tình thương" cho hội viên



Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN huyện cùng các tổ chức xã hội, nhà hảo tâm tặng quà gia đình chị Trần Thị Tâm.

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Hưng Hà vừa tổ chức khánh thành, bàn giao nhà "Mái ấm tình thương" cho gia đình chị Trần Thị Tâm, thôn Dương Khê, xã Thái Hưng. Gia đình chị Trần Thị Tâm thuộc diện hộ nghèo của xã. Chồng mất sớm, hai mẹ con chị sống trong ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Mặc dù đang trong độ tuổi lao động nhưng bản thân chị lại đau ốm thường xuyên, không có việc làm ổn định. Để giúp đỡ gia đình chị, Hội LHPN huyện và xã Thái Hưng đã kêu gọi, vận động được 75 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho gia đình chị Tâm với diện tích 38m². Ngoài ra, Hội LHPN xã Thái Hưng còn ủng hộ 10kg gạo/tháng và 1 năm đồ dùng học tập cho con chị Tâm. Đây là ngôi nhà thứ hai được Hội LHPN huyện Hưng Hà giúp đỡ góp ủng hộ hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhằm giúp các gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.

THANH THÚY

Thăm hỏi, động viên gia đình có con bị đuối nước

Sáng ngày 4/7, đại diện Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 2 triệu đồng cho gia đình anh Phạm Ngọc Sơn ở xã Bách Thuận (Vũ Thư) có con bị đuối nước. Ngày 3/7, vợ chồng anh Sơn về quê ngoại ở Nghệ An, con trai là cháu P.N.H (13 tuổi) ở nhà đi nhà đi mả cây với bà nội ở ven sông Hồng, không may trượt chân xuống hố sâu, bị dòng nước xoáy cuốn ra và chìm xuống. Đến 22 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cháu cách khu vực chôn cất cách 30m. Cháu P.N.H là con thứ hai trong gia đình có 3 anh em, gia đình cháu thuộc diện khó khăn của xã.

DUY TÙNG

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19
 Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 4/7
Thế giới: Hơn 554,4 triệu ca mắc Covid-19
 Tính đến chiều ngày 4/7, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 554,4 triệu ca, trong đó hơn 6,36 triệu người đã tử vong.
Việt Nam: Ghi nhận 685 ca mắc Covid-19 mới
 Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 4/7 của Bộ Y tế cho biết có 685 ca mới, tăng 174 ca so với hôm qua; số ca khỏi bệnh gấp hơn 9 lần số ca mắc mới. Sau nhiều ngày không có F0 tử vong, hôm nay Bộ Y tế cho biết có 1 trường hợp tại Đồng Nai tử vong.
 Trong ngày có 66.330 mũi vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số mũi vắc-xin đã được tiêm là hơn 233,5 triệu mũi, trong đó số mũi tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là hơn 8,33 triệu mũi.
 Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 33 ca.
Thái Bình: Các cơ sở y tế không tiếp nhận thêm bệnh nhân Covid-19 mới
 Trong ngày, các cơ sở y tế không tiếp nhận thêm bệnh nhân Covid-19 mới. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 9 bệnh nhân.
 Tính đến hết ngày 3/7, Thái Bình đã thực hiện thêm hơn 3,92 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là gần 3,48 triệu mũi; tiêm cho người từ 12 đến dưới 18 tuổi là 304.769 mũi; tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là 140.018 mũi.

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19
 SỐ Y TẾ: 0969.851.212 / 0227.3640.786 | TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 / 0227.3831.885

DẶNG ANH